



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
18 กรกฎาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## นโยบายกัญชาเสรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, มติชน, Bangkokpost

- นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกและกมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.. โปสเตอร์ระบุว่า การเสนอการปลดล็อกกัญชาของ WHO ถึง UN เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ได้ถูกนำเสนอต่อคกก.ยาเสพติด องค์การสหประชาชาติ (UN Commission on Narcotic Drugs) ซึ่งทำให้เป็นที่ยอมรับคุณค่าการบำบัดทางการแพทย์ของกัญชา โดยนโยบายด้านกัญชาขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศที่จะไปกำหนดมาตรการเพื่อความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศต่อไป ดังนั้น การดำเนินการของประเทศไทยที่ได้ถอดกัญชาออกจากยาเสพติด และกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการร่างกฎหมาย พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.. ที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ จึงไม่ได้ขัดหรือแย้งต่อมติคณะกรรมการยาเสพติดเสียงข้างมาก ขององค์การสหประชาชาติ แต่ประการใด

- นายสมชาย แสวงการ สว. โปสเตอร์ข้อความถึง นายกา, รมต. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เสนอแนวทางสายกลางเพื่อแก้ไขปัญหาสุญญากาศกัญชาเสรี ในการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ สธ. คกก.ควบคุมยาเสพติด และคกก.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อแก้ไขเชิงบริหารและข้อกฎหมายในวาระเร่งด่วน ก่อนที่ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.... จะพิจารณาเสร็จสิ้นในชั้น ส.ส.และ ส.ว. จำนวน 15 ข้อ โดยใช้แนวทางประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นต้นแบบ

- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า อย.ได้ขอความร่วมมือร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ในการจัดวางอาหารและขนมที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง ให้เหมาะสม โดยแยกอาหารผสมกัญชา กัญชง จัดวางเป็นกลุ่มเฉพาะ จัดวางให้ลดการหยิบสินค้าเอง และมีป้ายชัดเจนว่า "จดจำหน่วยกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี" และได้กำชับขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ให้จำหน่ายให้กับผู้บริโภคที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

- สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจเรื่อง ทศคนคิดคนไทยต่อกัญชาและการใช้ พบว่า ร้อยละ 96.6 ไม่สนใจจะเสพกัญชาเพื่อความบันเทิง ร้อยละ 3.4 สนใจ เพราะอยากลอง คิดว่าเสพได้เพลินเพลิน เป็นต้น ส่วนความรู้ความเข้าใจต่อประโยชน์กัญชา หลังปลดล็อกกัญชา พบว่า ร้อยละ 91.1 รู้ว่าปลดล็อกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ รักษาโรคร้ายต่างๆ ของผู้ป่วย และร้อยละ 84.6 เห็นด้วยว่าต้องมีมาตรการควบคุมจัดการคนที่ใช้กัญชาในทางที่ผิด ทั้งนี้ สธ.เป็นแหล่งข้อมูลกัญชาที่เชื่อถือได้มากที่สุด คือร้อยละ 89.4 รองลงมาคือร้อยละ 85.2 ระบุแพทย์แผนไทย



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

## สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 18 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,814 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,560,843 ราย เสียชีวิต 17 ราย เสียชีวิตสะสม 31,014 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,361 ราย รักษาหายสะสม 4,507,095 ราย ยังรักษาอยู่ 22,735 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 567,666,085 (+72,122) ราย 6,387,598 (+84) ราย รักษาหาย 538,751,505 (+94,222) ราย

## ประเด็นสำคัญ

### 1. เตรียมพร้อมรองรับการระบาดเพิ่ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, amarintv, ch3plus, hfocus, ch7, ejan, nationtv, soudhitalk, thaipbs)

- น.พ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผยว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 มีแนวโน้มพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ กทม.และปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว ซึ่ง กทม. ถือเป็นพื้นที่เปราะบางและมีความเสี่ยงระบาดสูง จึงเชิญผู้ว่าฯ กทม. เข้าร่วมประชุม ศปก.สธ. 18 ก.ค. นี้ เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การระบาด โดย สธ. จะขอความร่วมมือดำเนินการ 2 ส่วน คือ 1. การลด ละ เลิก กิจกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงแพร่ระบาด และ 2. การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี รับทราบรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 อาจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ขอความร่วมมือประชาชนหลังเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวและทำบุญตามสถานที่ต่าง ๆ ช่วงวันหยุดยาว ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุข สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด หากพบอาการสงสัยน่าจะติดเชื้อขอให้ตรวจ ATK ก่อนกลับเข้าทำงาน หากเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อขอให้กักตัวเองในที่พัก หากมีความ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จำเป็นต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ข่าวสด, INN</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.มว.สธ. กล่าวถึงกรณี สธ. เชิญ กทม. ทหารถึงสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ กทม. ว่า ส่วนตัวไม่ทราบเรื่องนี้เนื่องจากเป็นเรื่องของปลัด สธ. ตนเพียงแค่สนับสนุนนโยบายและงบประมาณ พร้อมระบุว่า กทม. ต่างจากพื้นที่อื่นตรงที่มี รพ.หลักสังกัด สธ. เพียง 3 แห่ง คือ รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน และรพ.นพรัตน์ราชธานี โดย กทม. เป็นระบบการบริหารที่เป็นเอกเทศ สธ. ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน แต่จะให้ กทม. เป็นผู้รับผิดชอบไม่ได้ เพราะมีบางเรื่อง ที่ข้องเกี่ยวกันอยู่ เช่น การเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. รวมถึงการขอโควตาวัคซีนและยารักษา และเชื่อว่าในสมัยของ ผู้ว่ากทม. คนใหม่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ไม่แบ่งแยกหรือเชิญออก สธ.พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่</p> <p><b>2. โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ประชาชาติ, nationtv.)</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี เผยว่า องค์การอนามัยโลกออกแถลงการณ์รายงานข้อมูลที่พบจากสถานการณ์จริงของผู้ติดเชื้อทั่วโลก ดังนี้ 1. โอมิครอนทั้งสายพันธุ์หลักและสายพันธุ์ย่อยทุกสายพันธุ์ ถือเป็นไวรัสที่นำกังวลต้องติดตาม เฝ้าระวัง 2.เชื้อ BA.5 มีการแพร่ระบาดสูงสุดในขณะนี้ 3. ตรวจพบการติดเชื้อ BA.5 เพิ่มขึ้นทั่วโลก 4. ไม่พบจำนวนผู้ติดเชื้อ BA.5 ที่มีอาการรุนแรงต้องเข้า รพ. หรือเสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากกว่าโอมิครอนสายพันธุ์อื่น 5. ยังจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจคัดกรอง ทั้ง ATK RT-PCR และการถอดรหัสพันธุกรรม 6. จะมีสายพันธุ์อื่นระบาดติดตามมาเป็นระลอกในอนาคตแน่นอน และ 7. ยังมีความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนที่เตรียมจากไวรัสดั้งเดิมอยู่ และยังคงจำเป็นต้องฉีดเข็มกระตุ้นร่วมด้วย</p> <p><b>3. แนวทางรักษาผู้ป่วยโควิด 19</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ Drama-addict โพสต์ขอบคุณ นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองปลัด สธ. ที่ออกมาโพสต์ให้ข้อมูลว่า กรมการแพทย์ได้ ปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมระบุ ถ้ามีภาวะเสี่ยง 608 จะได้รับยาต้านไวรัสชนิดใดชนิดหนึ่ง ขึ้นกับภาวะและดุลพินิจของแพทย์ หากผู้ติดเชื้อมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือติดต่อตนได้โดยตรง</p>	
<p><b>ประเด็นอื่น ๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และ นพ. ศาสตราจารย์ และสถานประกอบการ ทุกแห่ง ล้างส้วมให้สะอาด เน้นผิวสัมผัสร่วม 7 จุดเสี่ยง ได้แก่ สายฉีดชำระ ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ลูกบิดหรือกอลอนประตู ที่รองนั่งโถส้วม พื้นห้องส้วม และหัวก๊อกน้ำ เพื่อเป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดี และลดความเสี่ยงโรคโควิด 19</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p> <p>- ศ.วุฒิคุณ นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และหัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มีรายงานพบผู้ป่วยโรคตา โดยเฉพาะตากุ้งยิงเพิ่มมากขึ้นในช่วงโควิด 19 ระบาด ซึ่งอาจสัมพันธ์กับการสวมหน้ากากอนามัยที่บางครั้งขอบของหน้ากากที่ไม่สะอาด อาจไปสัมผัสกับเปลือกตาล่างจนทำให้เกิดการอักเสบ พร้อมเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการสวมหน้ากากอนามัยให้กระชับ รัดกุม อย่าให้ขอบหน้ากานามัยขึ้นไปถึงขอบตาล่าง หากเกิดอาการระคายเคืองตามาก ๆ ให้รีบไปพบจักษุแพทย์ทันที</p>	
<p><b>บทความ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. แนวหน้า คอลัมน์ มองมุมหมอ</p> <p>- นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร เผยข้อบ่งใช้ของยารักษาโควิด 19 ดังนี้ 1. ยาสมุนไพรรักษาหลายโรค ใช้ลดไข้ และอาจช่วยลดปริมาณของไวรัสในร่างกายได้ ใช้ในผู้ที่มีอาการเพียงเล็กน้อย ราคาถูกและหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป 2. ฟาวิพิราเวียร์ ออกฤทธิ์โดยการทำลายสาร RNA ที่ใช้สร้างไวรัส ใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง 3. ที่เรมเดซิเวียร์ โดยการฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำเพื่อลดจำนวนไวรัส ใช้ในโรงพยาบาลเท่านั้น สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางและเป็นกลุ่มเสี่ยง 608 รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ 4. โมลนูพิราเวียร์ ใช้ในกลุ่มผู้ที่มีอาการปานกลางขึ้นไป ช่วยลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ประมาณร้อยละ 55 และ 5. แพกซ์โลวิด เป็นการนำยา 2 ตัว ซึ่งใช้รักษาโรคไวรัสชนิดอื่นมาใช้ร่วมกัน คือ ยาเนยีแมทริเวียร์ และริโทนาเวียร์ ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางขึ้นไปและมีความเสี่ยง ป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้มากถึงร้อยละ 88 แต่ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ใช้วัดใหญ่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า, สยามรัฐ)</p> <p>- รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาใช้วัดใหญ่ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ใน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เด็ก รพ.เด็ก กล่าวว่า โรคไข้หวัดใหญ่ที่อาจจะกลับมาระบาดรุนแรงกว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการประกาศยกเลิกมาตรการป้องกันต่าง ๆ เช่น ยกเลิกการสวมใส่หน้ากากอนามัย จะทำให้ประชาชนมีโอกาสรับเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาอากาศแปรปรวนจากภาวะโลกร้อน และหลายประเทศอยู่ในช่วงฤดูฝน อากาศชื้นทำให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายได้ง่ายและมีอายุยืนขึ้น การที่ร่างกายห่างหายจากภูมิคุ้มกันเป็นเวลานาน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้โรคทวีความรุนแรงและกว้างขวางมากกว่าปกติ เดือนกลุ่มอายุ 0-19 ปี เป็นตัวกลางสำคัญของการแพร่เชื้อสู่คนในครอบครัว กลุ่มเสี่ยง 608 ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่</p>	
<p><b>สำรวจวิจัยติดตาม รพ.สต.โอนไป อบจ.</b>  <b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)  - ผศ.ดร.จรรยาพร ศรีศศลักษณ์ รองผอ. สวรส. เผย การกระจายอำนาจโดยถ่ายโอน รพ.สต. ไปยัง อบจ. สวรส.ต้องศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การถ่ายโอนไม่สะดุด เมื่อถึงวันที่ 1 ต.ค.2565 ซึ่งเป็นการถ่ายโอนจริง จำเป็นต้องมีงานวิจัยประกอบ 2 ประเด็น คือ 1.สุขภาพของประชาชนหลังการถ่ายโอนเป็นอย่างไร และ 2.ระบบบริหารจัดการต่างๆ อาทิ ระบบบริการ ระบบกำลังคน เมื่อถ่ายโอนจาก สธ. ไปก.มหาดไทยจะเป็นอย่างไร สิ่งสำคัญเมื่อถ่ายโอนแล้วต้องไม่มีผลต่อการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ คือคุณภาพการบริการต้องไม่ต่ำกว่าเดิม</p>	-
<p><b>สิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่</b>  <b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน)  - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย กว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ มีการศึกษามานานนับสิบปีแล้ว จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นในปี 2553 ซึ่งโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ ทั้งนี้ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองขับ เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนที่มีภาวะติดบ้านติดเตียง ที่มีค่า ADL ต่ำกว่า 6 หรือกลุ่มที่มีปัญหาการกลืนอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ ในกรณีของบุคคลที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิแต่ที่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูล ผู้ป่วย ญาติ หรือเครือข่ายภาคประชาชนก็สามารถแจ้งรายชื่อไปยังหน่วยบริการในพื้นที่ หรือโทรศัพท์สายด่วน 1330 หรือแจ้งที่ สปสช.เขตพื้นที่</p>	-